

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN

Công đoàn nhà trường được thành lập từ năm 1998 mang tên Công đoàn trường mầm non bán công xã hợp tiến với 16 đoàn viên công đoàn 100% là nữ. Quá trình hoạt động và phát triển đến nay mang tên Công đoàn cơ sở Trường mầm non Hợp Tiến với 102 công đoàn viên trong đó có 100 đoàn viên nữ, 02 đoàn viên nam.

Công Đoàn tổ chức và hoạt động theo luật Công Đoàn và sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động các cấp, luôn luôn tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ vận động và giám sát trong mọi nội dung hoạt động của nhà trường, Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. luôn quan tâm, chăm lo tốt về vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên. Phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ban chấp hành công đoàn luôn phối hợp với cấp quản lý tổ chức các phong trào thi đua, phong trào lao động sáng tạo. Công đoàn đã có sự sáng tạo, đổi mới cách làm việc để tăng hiệu quả công tác như xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ, phân công triển khai đúng người, đúng việc; công khai về thi đua, tài chính... Tổ chức công đoàn nhà trường đã chú trọng tuyên truyền giáo dục giác ngộ, đấu tranh phê và tự phê bình, trở thành một khối đoàn kết nhất trí, thúc đẩy phong trào chung.

Mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn nhưng Ban chấp hành công đoàn luôn chú ý sắp xếp thời gian khoa học để tận tâm, tận lực với công việc. Công đoàn đã tổ chức sinh hoạt giao lưu tọa đàm, ... nhân các ngày lễ 20/10, 20/11, 8/3, 28/6... nhằm tạo cho anh chị em thoải mái tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Có thể nói công đoàn Trường mầm non Hợp Tiến gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ phát huy được sức mạnh tập thể của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên. Kế tục truyền thống tốt đẹp của tổ chức công đoàn Việt Nam, tập thể công đoàn nhà trường đã và đang tiến mạnh, tiến vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều năm liên tục, công đoàn nhà trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Công đoàn:







ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ ĐỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Chung khảo

HỘI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG
NĂM HỌC 2020 - 2021



2020/11/27 11:55

